



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"อภิสิทธิ์"เบรกดึงเงินนศ.เสริมสภาพคล่อง

ตามที่กรมบัญชีกลาง มีแนวคิดจะยืมเงินนอกงบประมาณ ได้แก่เงินได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่นเงินจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรปริญญาโทแล้วนำเงินส่วนนี้ไปฝากไว้ และเงินจากค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งผู้ฟ้องร้องในคดีแพ่งต้องวางเงินจ่ายค่าธรรมเนียมศาลเพื่อฟ้องร้องคดี เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องของภาครัฐในปี 2553 นั้น

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.52 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการยืมเงินลงทะเบียนของนักศึกษา ว่าไม่เคยได้ยินเลยว่าทำไมต้องไปทำอย่างนั้น ซึ่งจะสอบถามทางกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีการคุยกัน การบริหารก็ปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไร มีเฉพาะในส่วนที่จะหาแหล่งเงินสำหรับเงินลงทุนเท่านั้น

"รัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะนำเงินของนักศึกษามาเสริมสภาพคล่อง และไม่มาเกี่ยวข้องกับรัฐบาล"

ด้าน นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี กล่าวว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย ซึ่งสามารถนำออกมาใช้ได้ ทั้งนี้การนำเงินดังกล่าวออกมาใช้ตามวิธีทางการคลัง ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเพราะหลายประเทศก็ทำกัน สำหรับประเทศไทยในอดีตก็เคยทำเช่นนี้มาก่อน และถือว่าขณะนี้เศรษฐกิจไม่อยู่ในภาวะปกติ รัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินไปกระตุ้น ซึ่งเห็นด้วยที่จะนำเงินดังกล่าวมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเงินมัดจำศาลที่แต่ละคดีจะใช้เวลาในการพิจารณาหลายปี ส่วนเงินได้ของมหาวิทยาลัยรัฐนั้น หากมหาวิทยาลัยไหนไม่สบายใจหรือเห็นว่าเสี่ยงก็ไม่ยืมก็ได้ อย่างไรก็ตามกลไกการกู้ยืมเงินจะต้องกำหนดเวลาใช้คืนอยู่แล้ว ซึ่งหากรัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้จริง ก็ต้องกำหนดเวลาในการใช้คืนในบปีงบประมาณต่อไปทันที

นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า แนวคิดของกรมบัญชีกลางคงจะเป็นจริงยาก หากแต่ละสถาบันการศึกษาพร้อมใจกันให้รัฐบาลยืม ก็คิดว่ารวมกันคงไม่ถึงแสนล้าน จะเข้าข่ายการเอาเนื้อหนุไปปะเนื้อข้างชะมากกว่า อีกทั้งการให้เงินรัฐบาลยืมนั้นก็ไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องผลตอบแทนต่างๆ เพียงแค่พูดเพียงว่าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น หรือเมื่อมีรายได้เข้าคลังตามสมควรก็จะคืนเงินส่วนที่ยืมไปให้ แต่รายละเอียดอื่นๆ เช่นดอกเบี้ยหรือรายละเอียดอื่นๆ ยังไม่มีการพูดถึง ซึ่งอยากให้รัฐคิดถึงการชดเชยที่แต่ละสถาบันจะได้รับด้วย เพราะเมื่อสถาบันการศึกษานำเงินไปฝากธนาคารก็จะได้ออกเบียดด้วย

ด้าน นายสุเมธ แย้มมนุ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะอนุมัติว่าจะนำเงินมาทำอะไรบ้าง ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเฉพาะเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีนั้น ไม่น่าจะมาก โดยเฉลี่ยตกหัวละประมาณ 1 หมื่นบาทต่อคน และเมื่อมหาวิทยาลัยได้เงินส่วนนี้มาแล้วจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อนำออกมาใช้จ่าย ประกอบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับในแต่ละปี ซึ่งเมื่อรวมสองส่วนนี้แล้วจะไม่ค่อยเพียงพอกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ส่วนเงินลงทะเบียนจากหลักสูตรพิเศษนั้น ยิ่งไม่น่าจะ

นำมาใช้ได้เพราะมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้ จะไม่มีงบประมาณจากรัฐอุดหนุนเหมือนหลักสูตรปกติ ทำให้จะต้องนำเงินที่ได้จากการลงทะเบียนไปใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนนี้มาใช้ ก็ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะอนุมัติ

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลยังมีเงินคงคลังกว่า 80,000 ล้านบาทถือเป็นระดับที่มีสภาพคล่องสูง และยังสามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ แม้การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 52 จะต่ำกว่าเป้าหมาย แต่รัฐบาลได้อนุมัติให้ปรับวงเงินกู้เพิ่มเป็น 94,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้จ่ายแล้ว

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางจะมีการทำประมาณการทั้งกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายเป็นรายวันที่จะสามารถบริหารเงินคงคลังได้โดยเงินคงคลังในระดับนี้ไม่มีปัญหา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ มาใช้จ่ายในขณะนี้ โดยเงินนอกงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่นเงินรายได้ที่หน่วยงานจัดเก็บและกระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้ โดยฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลัง หรือเงินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานที่กฎหมายอื่นอนุญาตให้หน่วยงานเก็บและนำไปใช้จ่าย

“เงินนอกงบประมาณนั้นมีอยู่หลายประเภท หากเงินดังกล่าวมีการบริหารการใช้จ่ายเงินที่ดีก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน และถ้านำมาฝากคลังได้ก็จะเกิดผลดีในการบริหารเงินคงคลัง ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศ”นายปิยพันธุ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ในการบริหารเงินของแผ่นดินเพื่อรักษาสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินคงคลังมีหลายช่องทางด้วยกัน โดยกรมบัญชีกลางจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะบริหารตราสารหนี้ต่างๆ เช่น การออกพันธบัตรรัฐบาล ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการออกตั๋วเงินคลังระยะสั้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการคลังต่อไป
